

รายงานการประชุม  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น  
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสันติ บุญดา เป็นประธานดำเนินการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น ที่ ๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ รับรองติดตาม ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่นเมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์(LIKELIHOOD) และความรุนแรงของผลกระทบ (IMPACT) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น จึงได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก โดยอ้างอิงจากข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ที่พบการกระทำผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษและพบเป็นสาเหตุของการกระทำผิดวินัยมากที่สุดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรอบ ๓ ปี คือตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบด้วย (๑)การจัดหาพัสดุ ๙๙ คน ร้อยละ ๕๒.๑๑ (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา จำนวน ๖๓ คน ร้อยละ ๓๓.๑๖ (๓)การเบิกค่าตอบแทนจำนวน ๑๘ คน ร้อยละ ๙.๔๗ และ (๔)การใช้รถราชการ จำนวน ๑๐ คน ร้อยละ ๕.๒๖ ผู้กระทำความผิดรวมทั้งสิ้น ๑๙๐ คน

จากข้อมูลดังกล่าวได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔(๑) การจัดหาพัสดุ ระดับความเสี่ยง ๒๕ (สูงมาก) ลำดับความเสี่ยง ๑ (๒)การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาระดับความเสี่ยง ๒๕ (สูงมาก) ลำดับความเสี่ยง ๑ (๓)การเบิกค่าตอบแทน ระดับความเสี่ยง ๑๖ (สูงมาก) ลำดับความเสี่ยง ๒ (๔)การใช้รถราชการระดับความเสี่ยง ๑๖ (สูงมาก) ลำดับความเสี่ยง ๒ ปรากฏตามตาราง

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๑)การจัดการพัสดุ	การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดการพัสดุภาครัฐโดยการซื้อจ้างเช่าแลกเปลี่ยนหรือวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๑
(๒)การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษา	การจัดทำโครงการฝึกอบรมประชุม ไม่เป็นไปตามระเบียบเป็นเท็จ	เพื่อให้การการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๑
(๓)การเบิกค่าตอบแทน	การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการและในค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เงิน พ.ต.ส เป็นเท็จไม่เป็นไปตามระเบียบ	เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เงิน พ.ต.ส เป็นไปตำระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๒

ประเด็นความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์ -๓-	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
(๔)การใช้รถ ราชการ	(๑)ใช้รถ ราชการไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓และ ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ๒.ผู้ใช้รถ ละเลยการ ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓และ ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ๓.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลางไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่า ด้วยหลักเกณฑ์ การใช้ การเก็บ รักษา การซ่อม บำรุงรถ ส่วนกลางและ รถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖	เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)	๒
มติที่ประชุม เห็นชอบ						

๔.๒ การจัดทำรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ประชุมเห็นควรมอบ คณะกรรมการตามคำสั่งเป็นผู้จัดทำรายงานแล้วเสนอให้ สาธารณสุขอำเภอทราบและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่อไป นายสันติ บุญญา ได้เสนอให้รายงานความก้าวหน้าให้ท่านสาธารณสุขอำเภอทราบทุกสัปดาห์ทางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ท่านสสอ.ได้ให้ข้อเสนอแนะในพื้นที่เพื่อความรวดเร็ว

มติที่ประชุม เห็นชอบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.

ผู้บันทึกการประชุม วิลาวัลย์ ไชยศิริ

(น.ส.วิลาวัลย์ ไชยศิริ)

ผู้ตรวจสอบ .อนุชา ฤงคำ

(นายอนุชา ฤงคำ)